

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~1212~~ SNN&PTNT-VP
V/v triển khai thực hiện Công văn số
3452/UBND-NN ngày 23/3/2020 của
Chủ tịch UBND tỉnh

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận được Công văn số 697/SCT-KT&ATCN ngày 27/3/2020 của Sở Công thương về việc triển khai thực hiện Công văn số 3452/UBND-NN ngày 23/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; Sở đã tiến hành rà soát và báo cáo các nội dung yêu cầu của công văn như sau:

1. Về rà soát năng lực ứng phó sự cố khẩn cấp của Sở Nông nghiệp và PTNT về nhân lực, trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện, cơ sở vật chất:

Về nhân lực: Sở có 834 cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động (tính đến 29/02/2020); về trình độ chuyên môn: Trên đại học: 176 người (tiến sĩ 03); Đại học: 536 người; Cao đẳng, Trung cấp: 109 người; còn lại là sơ cấp và công nhân kỹ thuật. Cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động được tuyên truyền, tập huấn về ứng phó các sự cố liên quan đến an toàn, an ninh nhất là về phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Về Trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện, cơ sở vật chất: Cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở đều được đầu tư có trang thiết bị PCCC phù hợp với yêu cầu thực tiễn; các phương tiện chuyên dùng trong tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai...

Có 05 bình động cơ phun thuốc sát trùng phục vụ công tác phòng, chống dịch; thường xuyên dự phòng khoảng 1.000 -1.500 lít hóa chất sát trùng phục vụ ứng phó với dịch bệnh động vật; luôn duy trì dự phòng tối thiểu 100 bộ quần áo bảo hộ phòng dịch (mỗi bộ gồm: quần áo, gang tay, khẩu trang, ủng cao su, kính) để ứng phó với tình hình dịch bệnh khẩn cấp; Kho chứa hóa chất (thuốc bảo vệ thực vật) rộng 20 m².

Sở có 01 Trạm Chẩn đoán xét nghiệm có thể thực hiện kiểm tra, xét nghiệm được một số chỉ tiêu về môi trường trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông lâm thủy sản thực hiện kiểm nghiệm về chất lượng vật tư nông nghiệp và một số chỉ tiêu về an toàn thực phẩm.

2. Thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh không có cơ sở sản xuất hóa chất phục vụ lĩnh vực thú y và lĩnh vực bảo vệ thực vật: có 445 cơ sở kinh doanh thuốc thú y, hóa chất sát trùng sử dụng trong lĩnh vực thú y, thú y thủy sản, tuy nhiên các cơ sở kinh doanh này cũng chỉ bán với số lượng nhỏ hóa chất sát trùng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; 1040 cơ sở kinh doanh phân bón; 218 cơ sở bán thuốc bảo vệ thực vật.

(có phụ lục chi tiết kèm theo).

Đề nghị Sở Công thương tổng hợp, báo cáo.!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Viết Thái